



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง โครงการจ้างผลิตสารคดีสั้นและเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการ
เข้าถึงเครือข่ายเทคโนโลยีระบบการสื่อสารไร้สายความเร็วสูงและภาพรวมของกิจการโทรคมนาคมใน
ต่างประเทศ โดยวิธีสอบราคา

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
มีความประสงค์จะดำเนินโครงการจ้างผลิตสารคดีสั้นและเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับการเข้าถึงเครือข่ายเทคโนโลยีระบบการสื่อสารไร้สายความเร็วสูงและภาพรวมของกิจการโทรคมนาคม
ในต่างประเทศ โดยวิธีสอบราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้.-

- ๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์หรืออาชีพในการดำเนินการประชาสัมพันธ์
และ/หรือผลิตสื่อโฆษณา และ/หรือการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และงานประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตามที่กำหนด
- ๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางสำนักงาน กสทช.
หรือทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน
ตามระเบียบของทางสำนักงาน กสทช. หรือทางราชการ
- ๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
- ๕ ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๖ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
- ๗ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีประสบการณ์ในการผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์อย่างน้อย ๓ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภายใต้สัญญาฉบับเดียว
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่สำนักงานเชื่อถือ
- ๘ คุณสมบัติอื่นตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคา

ราคากลางที่ใช้ดำเนินโครงการจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์เพื่อสร้างความรู้
แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเข้าถึงเครือข่ายเทคโนโลยีระบบการสื่อสารไร้สายความเร็วสูงและภาพรวมของกิจการ
โทรคมนาคมในต่างประเทศ โดยวิธีสอบราคา เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๙๙๘,๘๙๖.๖๔ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้า
หมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทหกสิบสี่สตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้
แล้ว



กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาทำการ ณ ส่วนงานจัดหาพัสดุ ๑ สำนักงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน อาคารที่ ๔ ชั้นที่ ๑ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซอง ใบเสนอราคา ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน อาคารที่ ๔ ชั้นที่ ๑ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ ต่อ ๓๓๔๘ ในวันและเวลาทำการ ทั้งนี้ ผู้ขอรับเอกสารสอบราคาต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจทำนิติกรรมในนามนิติบุคคลนั้นเท่านั้น หากไม่สามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน พร้อมเอกสารประกอบ มามอบไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายก่อกิจ ด้านชัยวิจิตร)

รองเลขาธิการ กสทช. ปฏิบัติการแทน

เลขาธิการ กสทช.

